

BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC

Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 của Bộ Nội vụ
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNV ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT	TÊN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM	GHI CHÚ
1	Phương thức hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phương thức hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam, đề xuất phương hướng hoàn thiện.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về phương thức hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam; đánh giá được thực trạng về phương thức hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam; từ đó đề xuất phương hướng hoàn thiện.</p>	Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
2	Nghiên cứu xây dựng Bộ Quy trình thanh tra công tác tuyển dụng và sử dụng công chức.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về quy trình thanh tra công tác tuyển dụng và sử dụng công chức, đánh giá thực trạng quy trình thanh tra công tác tuyển dụng và sử dụng công chức ở Việt Nam; đề xuất Bộ Quy trình thanh tra công tác tuyển dụng và sử dụng công chức.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về quy trình thanh tra công tác tuyển dụng và sử dụng công chức; đánh giá được thực trạng quy trình thanh tra công tác tuyển dụng và sử dụng công chức ở Việt Nam; từ đó đề xuất Bộ Quy trình thanh tra công tác tuyển dụng và sử dụng công chức.</p>	Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

STT	TÊN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM	GHI CHÚ
3	Ứng dụng công nghệ Blockchain vào công tác quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Nội vụ.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ cơ sở khoa học về ứng dụng công nghệ Blockchain vào công tác quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và đề xuất giải pháp nâng cao việc ứng dụng công nghệ Blockchain vào công tác quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Nội vụ.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về ứng dụng công nghệ Blockchain vào công tác quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá được thực trạng việc ứng dụng công nghệ Blockchain vào công tác quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Nội vụ; từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao việc ứng dụng công nghệ Blockchain vào công tác quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Nội vụ.</p>	Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin
4	Cơ sở khoa học hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về hệ thống pháp luật ngành Nội vụ, đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận của hệ thống pháp luật ngành Nội vụ; đánh giá thực trạng của hệ thống pháp luật ngành Nội vụ; đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.</p>	Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

STT	TÊN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM	GHI CHÚ
5	Nghiên cứu tổ chức và hoạt động cụm khối thi đua góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động cụm khối thi đua, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức và hoạt động cụm khối thi đua góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động cụm khối thi đua; đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động cụm khối thi đua; đề xuất giải pháp tổ chức và hoạt động cụm khối thi đua góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.</p>	Đơn vị chủ trì: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
6	Quản lý xung đột liên quan đến tôn giáo ở một số nước Đông Nam Á và giá trị tham khảo cho Việt Nam.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về xung đột liên quan đến tôn giáo, đánh giá thực trạng quản lý xung đột liên quan đến tôn giáo ở một số nước Đông Nam Á; đề xuất giá trị tham khảo cho Việt Nam.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về về xung đột liên quan đến tôn giáo; đánh giá thực trạng quản lý xung đột liên quan đến tôn giáo ở một số nước Đông Nam Á; đề xuất giá trị tham khảo cho Việt Nam.</p>	Đơn vị chủ trì: Ban Tôn giáo Chính phủ
7	Thực hiện văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về thực hiện văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước, đề xuất giải pháp hoàn thiện việc thực hiện văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề đề tài; làm rõ được những vấn đề về thực hiện văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước; đánh giá thực trạng việc thực hiện văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước; đề xuất giải pháp giải pháp hoàn thiện việc thực hiện văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam.</p>	Đơn vị chủ trì: Học viện Hành chính Quốc gia

STT	TÊN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM	GHI CHÚ
8	Cơ sở khoa học xác định địa vị pháp lý của chính quyền địa phương trong mối quan hệ quyền lực giữa Trung ương - địa phương.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn của xác định địa vị pháp lý của chính quyền địa phương trong mối quan hệ quyền lực giữa Trung ương - địa phương và đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận xác định địa vị pháp lý của chính quyền địa phương trong mối quan hệ quyền lực giữa Trung ương - địa phương; đánh giá thực trạng xác định địa vị pháp lý của chính quyền địa phương trong mối quan hệ quyền lực giữa Trung ương - địa phương; đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện việc xác định địa vị pháp lý của chính quyền địa phương trong mối quan hệ quyền lực giữa Trung ương - địa phương.</p>	Đơn vị chủ trì: Học viện Hành chính Quốc gia
9	Hoàn thiện thể chế quản lý vùng có hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản trị tốt ở Việt Nam hiện nay.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ thể chế quản lý vùng có hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản trị tốt ở Việt Nam hiện nay, đề xuất giải pháp, kiến nghị.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về hoàn thiện thể chế quản lý vùng có hiệu quả; đánh giá thể chế quản lý vùng có hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản trị tốt ở Việt Nam; đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện thể chế quản lý vùng có hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản trị tốt ở Việt Nam hiện nay.</p>	Đơn vị chủ trì: Học viện Hành chính Quốc gia
10	Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ số.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ số, đề xuất giải pháp và kiến nghị.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ số; thực trạng và đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ số</p>	Đơn vị chủ trì: Học viện Hành chính Quốc gia

STT	TÊN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM	GHI CHÚ
11	Xây dựng văn hoá số cho đội ngũ cán bộ, công chức trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Nội vụ	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng văn hoá số cho đội ngũ cán bộ, công chức; đề xuất phương hướng, giải pháp xây dựng văn hoá số cho đội ngũ cán bộ, công chức trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Nội vụ.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về xây dựng văn hoá số cho đội ngũ cán bộ, công chức; đánh giá thực trạng việc xây dựng văn hoá số cho đội ngũ cán bộ, công chức trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Nội vụ; đề xuất phương hướng, giải pháp xây dựng văn hoá số cho đội ngũ cán bộ, công chức trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Nội vụ.</p>	Đơn vị chủ trì: Học viện Hành chính Quốc gia
12	Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của công chức lãnh đạo, quản lý.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của công chức lãnh đạo, quản lý, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của công chức lãnh đạo, quản lý.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của công chức lãnh đạo, quản lý; đánh giá thực trạng về năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của công chức lãnh đạo, quản lý; đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của công chức lãnh đạo, quản lý.</p>	Đơn vị chủ trì: Học viện Hành chính Quốc gia

STT	TÊN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM	GHI CHÚ
13	Quản lý nhà nước về tình huống khẩn cấp - từ thực tiễn phòng, chống dịch Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận trong quản lý nhà nước về tình huống khẩn cấp; đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về tình huống khẩn cấp từ thực tiễn phòng, chống dịch Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh; đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về tình huống khẩn cấp ở Việt Nam</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ những vấn đề lý luận trong quản lý nhà nước về tình huống khẩn cấp; đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về tình huống khẩn cấp từ thực tiễn phòng, chống dịch Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh; đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về tình huống khẩn cấp ở Việt Nam.</p>	Đơn vị chủ trì: Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh
14	Mô hình tự quản của cộng đồng thôn buôn khu vực Tây Nguyên.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận về mô hình tự quản của cộng đồng thôn buôn; đánh giá thực trạng và đề xuất hoàn thiện mô hình tự quản của cộng đồng thôn buôn khu vực Tây Nguyên.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về mô hình tự quản của cộng đồng thôn buôn; đánh giá thực trạng mô hình tự quản của cộng đồng thôn buôn khu vực Tây Nguyên; đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện mô hình tự quản của cộng đồng thôn buôn khu vực Tây Nguyên.</p>	Đơn vị chủ trì: Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

STT	TÊN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM	GHI CHÚ
15	Kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương ở Việt Nam: Cơ sở lý luận và thực tiễn.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương ở Việt Nam và đề xuất giải pháp hoàn thiện.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương; đánh giá thực trạng kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương ở Việt Nam; đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương.</p>	Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
16	Cơ sở khoa học xây dựng mô hình quản trị chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng mô hình quản trị chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đề xuất giải pháp hoàn thiện.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về xây dựng mô hình quản trị chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đánh giá thực trạng xây dựng mô hình quản trị chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện.</p>	Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

STT	TÊN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM	GHI CHÚ
17	Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực thi pháp luật trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về thực thi pháp luật trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đánh giá thực trạng về thực thi pháp luật trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay ; đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.</p>	Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
18	Năng lực ngoại ngữ của cán bộ, công chức các tỉnh Nam Bộ: Thực trạng và giải pháp.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực ngoại ngữ của cán bộ, công chức các tỉnh Nam Bộ và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ của cán bộ, công chức các tỉnh Nam Bộ.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về năng lực ngoại ngữ của cán bộ, công chức; đánh giá thực trạng về năng lực ngoại ngữ của cán bộ, công chức các tỉnh Nam Bộ; đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ của cán bộ, công chức các tỉnh Nam Bộ.</p>	Đơn vị chủ trì: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh
19	Vai trò của truyền thông trong chiến lược phát triển ngành Nội vụ	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của truyền thông trong chiến lược phát triển ngành Nội vụ và đề xuất giải pháp.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về vai trò của truyền thông trong chiến lược phát triển ngành Nội vụ; đánh giá thực trạng truyền thông trong chiến lược phát triển ngành Nội vụ; đề xuất phương hướng, giải pháp phát huy vai trò của truyền thông trong chiến lược phát triển ngành Nội vụ.</p>	Đơn vị chủ trì: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

STT	TÊN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM	GHI CHÚ
20	Nâng cao văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước địa phương đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước địa phương và đề xuất giải pháp nâng cao văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước địa phương đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước địa phương; đánh giá thực trạng văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước địa phương; đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước địa phương đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức.</p>	Đơn vị chủ trì: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam
21	Cơ sở khoa học xác định vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của thiết chế Hội đồng nhân dân trong cấu trúc tổ chức bộ máy nhà nước.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ cơ sở khoa học xác định vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của thiết chế Hội đồng nhân dân trong cấu trúc tổ chức bộ máy nhà nước và đề xuất quan điểm, giải pháp.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về xác định vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của thiết chế Hội đồng nhân dân trong cấu trúc tổ chức bộ máy nhà nước; đánh giá thực trạng vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của thiết chế Hội đồng nhân dân trong cấu trúc tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam hiện nay; đề xuất quan điểm, giải pháp xác định vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của thiết chế Hội đồng nhân dân trong cấu trúc tổ chức bộ máy nhà nước.</p>	Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học tổ chức nhà nước

STT	TÊN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM	GHI CHÚ
22	Cơ sở khoa học xác định vai trò, nội dung quyền hành pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ cơ sở khoa học xác định vai trò, nội dung quyền hành pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam và đề xuất quan điểm, giải pháp.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về xác định vai trò, nội dung quyền hành pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam; đánh giá thực trạng vai trò, nội dung quyền hành pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay; đề xuất quan điểm, giải pháp xác định vai trò, nội dung quyền hành pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam.</p>	Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
23	Cơ sở khoa học xác định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ cơ sở khoa học xác định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện.</p> <p>Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.</p> <p>Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về xác định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; đánh giá thực trạng xác định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay; đề xuất giải pháp xác định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.</p>	<i>Thực hiện theo phương thức tuyển chọn</i>